

ข้าพเจ้าต้องรู้อะไรบ้างถ้าบุตรถูกให้ออกจากโรงเรียน?

ข้อมูลสำหรับบิดามารดา/ผู้ดูแล

การให้ออกคืออะไร?

การให้ออกคือเมื่อครูใหญ่และผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายผู้นำทางการศึกษาแจ้งแก่นักเรียนว่าต้องออกไปจากโรงเรียนและไม่กลับมาอีก การให้ออกเป็นกรณีร้ายแรง โรงเรียนของท่านจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยสนับสนุนบุตรของท่านก่อนการตัดสินใจให้ออก

ครูใหญ่สามารถให้นักเรียนออกได้ด้วยเหตุผลสองประการ:

- นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอย่างรุนแรงและแผนจัดการกับพฤติกรรมนั้นไม่ได้ผล
- นักเรียนอายุ ๑๗ ปีขึ้นไปและไม่เข้าร่วมในการเรียน

ครูใหญ่จะพิจารณาวิธีการที่โรงเรียนจะสนับสนุนการเรียนของบุตรของท่านโดยคำนึงถึงความต้องการและภูมิหลังของนักเรียนก่อนตัดสินใจให้ออก

ก่อนการให้ออกจากโรงเรียน ครูใหญ่จะติดต่อให้ท่านทราบว่าโรงเรียนกำลังพิจารณาให้บุตรของท่านออกจากโรงเรียน ครูใหญ่จะออกหนังสือแจ้งว่าอาจจะมีการให้ออก และเชิญท่านและบุตรเข้าร่วมประชุมเพื่อให้เกิดผล และแจ้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อให้บุตรของท่านออกจากโรงเรียน ท่านสามารถนำผู้สนับสนุนหนึ่งคนมาร่วมในที่ประชุมได้ ผู้สนับสนุนสามารถให้ความสนับสนุนแก่ท่านและ/หรือบุตรในทางอารมณ์และทางปฏิบัติ

หลังจากวันที่ของการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ท่านจะมีเวลาเจ็ดวันโรงเรียนเพื่อจัดเตรียมคำตอบพร้อมเหตุผลแก่โรงเรียนว่าทำไมบุตรของท่านจึงไม่ควรถูกให้ออก ครูใหญ่จะใช้คำตอบของท่านเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการตัดสินใจ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบุตรของข้าพเจ้าถูกให้ออก?

ครูใหญ่และผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายผู้นำทางการศึกษาจะตัดสินใจร่วมกันถ้าจะให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียน ภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมงที่ตัดสินใจให้นักเรียนออกจากโรงเรียน ครูใหญ่ต้องบอกแก่นักเรียนและบิดามารดาหรือผู้ดูแล และแจ้งแก่กระทรวงศึกษาธิการรัฐ NSW

ถ้าบุตรของท่านอายุต่ำกว่า ๑๗ ปี และถูกให้ออกจากโรงเรียนเพราะพฤติกรรมของเขา ครูใหญ่ต้องจัดหาโรงเรียนแห่งใหม่หรือสถานศึกษาอื่นเพื่อให้ทำการเรียนต่อไปภายใน ๑๕ วันโรงเรียน

ถ้าบุตรของท่านอายุมากกว่า ๑๗ ปี ท่านและบุตรของท่านควรหาข้อเลือกเพื่อทำการเรียนต่อไป หรือเปลี่ยนไปทำงาน

ข้อมูลอะไรบ้างที่สามารถได้จากโรงเรียน?

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลจากทางโรงเรียนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและทำไมจึงเกิดขึ้น โรงเรียนควรอธิบายแก่ท่านถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจใดๆ การดำเนินการที่จะเกิดขึ้น และท่านควรทำอย่างไรหากท่านมีข้อขัดข้อง

อุทธรณ์การให้ออกได้หรือไม่?

ได้ ถ้าท่านเชื่อว่าครูใหญ่และผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายผู้นำทางการศึกษาทำการตัดสินใจอย่างไม่ยุติธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ที่ [เอกสารข้อมูลการอุทธรณ์](#)

มีข้อมูลเกี่ยวกับ [การทำหน้าที่แทนบุตรของท่าน](#) เช่นเดียวกับ [กฎบัตรชุมชนโรงเรียนของเรา](#) ที่ระบุแนวทางในการสื่อสารกับโรงเรียน

ทำการร้องเรียนได้อย่างไร?

ถ้าท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับการให้ออก วิธีการตัดสินใจ หรือความสนับสนุนที่จัดให้ โปรดดูเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [การทำเรื่องร้องเรียน](#)

บริการล่ามทางโทรศัพท์

ถ้าท่านอยากติดต่อกับโรงเรียนและต้องการความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษ โปรดโทรบริการล่ามทางโทรศัพท์ หมายเลข 131 450 และบอกภาษาที่ท่านต้องการ และขอให้พนักงานโทรศัพท์โทรโรงเรียน พนักงานจะจัดลามาให้ช่วยในการสนทนาของท่าน ท่านไม่ต้องเสียเงินสำหรับบริการนี้